

Source :

บ้านเมือง

Date :

14 ต.ค. 2559

Page :

12

No :

59466940

จ.สกลนคร รับฟังความคิดเห็นสร้างโรงงานน้ำตาล 5 พันล้าน

จ.สกลนคร เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ทบทวนร่างรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการสร้างโรงงานน้ำตาลทราย และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล มูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท ชาวบ้านส่วนใหญ่สนับสนุน เพราะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ

12 สกลนคร/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารหอประชุมวิโรจน์อ้อมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร นายบุญสูง ยอดหอ ประธานสภาเกษตรกร จ.สกลนคร เป็นประธานเปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการที่จะตั้งโรงงานน้ำตาลทรายในพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก 8 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประมาณ 3,000 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น มี จนท.ทหารสารวัตร และตำรวจตระเวนชายแดน นำเครื่องวัดถูระเบิดมาแจกจ่ายเพื่อความปลอดภัย โดยประธานสภาเกษตรกรฯ กล่าวว่า ที่ทางโรงงานออกมารับฟังความคิดเห็น ตนว่าเป็นเรื่องดี มีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นที่กังวโลงชาวบ้าน เกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่างๆ นานา ซึ่งทางบริษัทก็จัดวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจในสร้าง

ความเชื่อมั่นในระบบป้องกันอย่างเต็มที่ และอีกส่วนหนึ่ง มีการนำผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ไปดูงานในโรงงานน้ำตาลที่ จ.เพชรบูรณ์ กลับมาก็มีความมั่นใจมากขึ้น เพราะได้ชมทุกอย่างทุกระบบ เชื่อแน่ว่าจะไม่มีการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม จะไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกมา มลภาวะในอากาศก็ควบคุมได้ ส่วนที่ตึกก็มี เพราะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ลูกหลานในพื้นที่ เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรม เศรษฐกิจก็จะดีตามมา เกษตรกรได้ปลูกอ้อยขายให้กับโรงงานในราคาประกัน ดีกว่าปลูกข้าว หรือพืชอื่นๆ ซึ่งราคาผันผวน เช่น ยางพารา หรือมันสำปะหลัง เป็นต้น คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็จะดีขึ้น

นายสุพัฒน์ ลิ่มศิริ ผจก.บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท มีนโยบายที่จะก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ในพื้นที่ ต.อุ่ม

งาน อ.กุสุมาลย์ ขนาด 12,500 ตันอ้อย/วัน และในอนาคตยังมีแผนที่จะส่งเสริมการปลูกอ้อยให้มีศักยภาพในการผลิตที่สูงขึ้น จะมีการเพิ่มกำลังการผลิต เป็น 50,000 ตันอ้อย/วัน โดยสามารถสรุปแนวทางการดำเนินงานได้ดังนี้ คือ ระยะที่ 1 กำลังการผลิตรวม 12,500 ตันอ้อย/วัน ระยะที่ 2 เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 40,000 ตันอ้อย/วัน ซึ่งจะดำเนินการได้ ก็เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลทรายในทุกท้องที่ ทว่าราชอาณาจักร พ.ศ.2558 ประกอบกับจะต้องมีการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล เพื่อใช้เป็นหน่วยต้นกำลังในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง อันเป็นการนำกากของเสีย จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และการดำเนินการในทั้ง 2

โครงการ จำเป็นจะต้องมีการจัดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้เปิดเวทีประชุมรับทราบผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนได้รับทราบข้อมูล และร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางป้องกันผลกระทบ หรือสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อชุมชนอย่างรอบด้านต่อไป